



ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/ ฉ ๑๕๐

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๑ มกราคม ๒๕๕๖

เรื่อง ประกาศเตือน “หมากฝรั่ง...ไฟช็อต” ระบาดหนักหน้าโรงเรียนอันตรายถึงตายได้

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ หน้า ๒๖ ข่าวทั่วไทย เรื่อง สคบ. ประกาศเตือน “หมากฝรั่ง...ไฟช็อต” ระบาดหนักหน้าโรงเรียนอันตรายถึงตายได้

ด้วยหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ หน้า ๒๖ ลงข่าวว่า นายจิรัชย์ มูลทองโร่ย เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ออกมาประกาศเตือนผู้ปกครองที่มีเด็กเล็ก วัยรุ่นที่มีอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี หรือประชาชนที่มีอายุมากกว่า ๕๐ ปี ขณะนี้พบว่ามีการระบาดของหมากฝรั่งไฟช็อต ตามหน้าโรงเรียน แถวตลาดคลองถม และตลาดนัดแฝงลอยทั่วไปในพื้นที่ กทม. รวมทั้งการประกาศขายตามอินเทอร์เน็ต สินค้าดังกล่าวนี้เป็นสินค้าที่มีอันตราย มีหลากหลายรูปแบบ จะมีราคาขาย ๔๐ - ๑๒๐ บาท และกำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นที่นำมาเล่นแก้มากันเพื่อให้เกิดความตกใจ ด้วยการให้ตั้งชิ้นส่วนของบรรจุหมากฝรั่งที่ยื่นออกมาแล้วจะเกิดไฟฟ้าช็อต ส่งผลให้เพื่อนนักเรียนได้รับบาดเจ็บ โดยมีอาการชาและเข้าบริเวณมือที่สัมผัส อาจมีความรุนแรงแตกต่างกันไปซึ่งจะมีตั้งแต่บาดเจ็บไหม้เพียงเล็กน้อยจนกระทั่งเสียชีวิต

“หมากฝรั่ง...ไฟช็อต” หรือมีชื่อทางการค้าว่า Chewing Gum Shock เป็นของเล่นนำเข้ามาจากต่างประเทศ มีลักษณะเป็นหมากฝรั่งแผ่นบรรจุ ๕ ชิ้น โดยมี ๑ ชิ้นยื่นออกมาสำหรับดึง ซึ่งตัวสินค้ามี ๓ แบบ ได้แก่ สีเขียว สีขาวและสีเหลือง ไม่มีฉลากภาษาไทย พบเพียงการระบุภาษาอังกฤษ โดยระบุวิธีการใช้ว่า ให้ดึง และมีคำเตือนว่า ไม่แนะนำให้ใช้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า ๑๔ ปี หรือผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า ๕๐ ปี หากพบเห็นการขายสินค้านี้นี้สามารถแจ้งมาที่สายด่วน สคบ. ๑๑๖๖” รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาเห็นว่า “หมากฝรั่ง...ไฟช็อต” เป็นของเล่นที่เป็นอันตรายมาก จึงขอให้กำชับให้สถานศึกษาควรดูแลและให้คำแนะนำนักเรียนและผู้ปกครองห้ามซื้อของเล่นประเภท “หมากฝรั่ง...ไฟช็อต” มาเล่นอย่างเด็ดขาด

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ รุ่งทุกข์)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักอำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา

โทร ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๘๑

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๗๑

e-Filing

22 ส.ค. 2556

สำเนาข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ หน้า ๒๖ ข่าวทั่วไทย
เรื่อง สคบ. ประกาศเตือน “หมากฝรั่ง...ไฟช็อต” ระบาดหนักหน้าโรงเรียนอันตรายถึงตายได้

วันเด็กแห่งชาติผ่านพ้นไปแล้ว ท่ามกลางรอยยิ้ม ความสุขและเสียงหัวเราะ ของหนูๆ ทั้งหลาย ในวันนั้น แต่ว่าวันนี้สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นโดยเฉพาะของเล่นเด็กที่มีการดัดแปลงแก้ไขให้ทันสมัยมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้หลายหน่วยงานพยายามหาทางแก้ไขและคุมเข้มมากยิ่งขึ้น

นายจรัสชัย มูลทองโรว์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ออกมาประกาศเตือนผู้ปกครองที่มีเด็กเล็ก วัยรุ่นที่มีอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี หรือประชาชนที่มีอายุมากกว่า ๕๐ ปี ขณะนี้พบว่ามีการระบาดของหมากฝรั่งไฟช็อตตามหน้าโรงเรียน แถวตลาดคลองถม และตลาดนัดแผงลอยทั่วไปในพื้นที่กทม. รวมทั้งการประกาศขายตามอินเทอร์เน็ต สินค้าดังกล่าวนี้เป็นสินค้าที่มีอันตราย มีหลากหลายรูปแบบจะมีราคาขาย ๔๐ - ๑๒๐ บาท และกำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นที่นำมาเล่นแกล้งกันเพื่อให้เกิดความตกใจ ด้วยการให้ตั้งขึ้นส่วนของบรรจุหมากฝรั่งที่ยื่นออกมาแล้วจะเกิดไฟฟ้าช็อต ส่งผลให้เพื่อนนักเรียนได้รับบาดเจ็บ โดยมีอาการชาและช้ำบริเวณมือที่สัมผัส เลขาธิการ สคบ. ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาการของคนที่ถูกไฟฟ้าช็อตว่าอาจมีความรุนแรงแตกต่างกันไปซึ่งจะมีตั้งแต่บาดเจ็บไหม้เพียงเล็กน้อยจนกระทั่งเสียชีวิต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ขึ้นอยู่กับลักษณะของผิวหนังส่วนที่สัมผัสถูกไฟฟ้า ถ้าผิวหนังแห้งจะมีความต้านทานสูงเกิดอันตรายน้อย แต่ถ้าผิวหนังเปียกชื้น เช่น มีเหงื่อหรือเปียกน้ำ หรือมีบาดแผลสด เช่น ถูกมีดบาด เข็มแทง หรือแผลถลอกจะมีความต้านทานต่ำเกิดอันตรายได้สูง ขึ้นอยู่กับชนิดของกระแสไฟฟ้า ถ้าเป็นกระแสไฟฟ้าตรง เช่น ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่หรือถ่านไฟ จะทำอันตรายได้น้อย ส่วนไฟฟ้ากระแสสลับจะทำอันตรายได้มาก กระแสไฟฟ้าที่มีความถี่ต่ำ เช่น ขนาด ๕๐ - ๖๐ รอบต่อวินาทีจะมีอันตรายร้ายแรงกว่าความถี่สูง กระแสไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านถือว่าเป็นชนิดที่มีอันตรายสูง ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและทางเดินของกระแสไฟฟ้าในร่างกาย ถ้าไฟฟ้าวิ่งจากแขนไปแขนหรือแขนไปเท้า จะมีอันตรายกว่าจากเท้าลงดินเพราะสามารถวิ่งผ่านและทำอันตรายต่อหัวใจ จะทำให้หัวใจเต้นผิดปกติหรือถ้ากระแสไฟฟ้าสามารถวิ่งผ่านสมองจะทำให้หยุดหายใจ, วิ่งผ่านกล้ามเนื้อจะทำให้ชัก กระตุกหรือกล้ามเนื้อเป็นอัมพาต ขึ้นอยู่กับระยะเวลาสัมผัสถ้ายิ่งนานก็ยิ่งมีอันตราย ผิวหนังที่สัมผัสไฟฟ้านานๆ จะทำให้มีเหงื่อออกซึ่งลดความต้านทานลง กระแสไฟฟ้าจะเข้าสู่ร่างกายได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้เกิดความร้อนในร่างกายเป็นเหตุให้เกิดบาดแผลไหม้รุนแรง สำหรับกระแสไฟฟ้าที่ถูกปล่อยออกจาก “หมากฝรั่ง...ไฟช็อต” ทาง สคบ. โดยศูนย์เฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้ามาทำการทดสอบถึงความแรงของการช็อต ซึ่งการทดสอบจากห้องปฏิบัติการของคณะวิศวกรรมไฟฟ้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่าในการดึงแต่ละครั้งจะมีค่าแรงดันสูงถึง ๗๓๖ โวลต์ ซึ่งมากกว่าตามบ้านเรือน และกระแสไฟฟ้าเป็นแบบต่อเนื่องจะทำให้เกิดการกระตุ้นของกระแสไฟที่ผ่านในร่างกายเป็นระยะๆ ทำให้เกิดอาการชาบริเวณอวัยวะที่สัมผัสเหมือนถูกไฟฟ้าช็อต และเมื่อมีการดึงค้างไว้นาน ๆ กระแสไฟฟ้าจะมีการส่งกระแสเข้าสู่ร่างกายอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตได้ โดยทำให้เกิดอาการชักเกร็งของกล้ามเนื้อ หมดสติหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้นได้ทันที ถ้าหากได้รับกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ร่างกายเป็นเวลานาน นอกจากนี้อาจทำให้เกิดบาดแผลไหม้ขนาดเล็ก ซึ่งเป็นจุดที่กระแสไฟเข้าและออกจากร่างกาย รวมทั้งอาจมีการทำลายเนื้อเยื่อภายในด้วย

สคบ.พิจารณาแล้วเห็นว่า “หมากฝรั่ง...ไฟช็อต” เป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยและอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้ และได้เร่งตรวจสอบแหล่งจำหน่าย แหล่งผลิต พร้อมเตรียมนำเสนอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อห้ามขายสินค้าดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ผู้ประกอบการว่าหากคณะกรรมการฯ มีคำสั่งว่าเป็นสินค้าอันตรายห้ามขาย เมื่อพบผู้กระทำผิด ผู้ขายจะได้รับโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน ปรับไม่เกิน ๕ หมื่นบาท ส่วนผู้นำเข้าจะได้รับโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี ปรับไม่เกิน ๑ แสนบาท และขอแจ้งให้ผู้บริโภคโดยเฉพาะผู้ปกครองควรดูแลและให้คำแนะนำบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ห้ามซื้อขายของเล่นประเภทหมากฝรั่งไฟช็อตดังกล่าวมาเล่นอย่างเด็ดขาด

/"หมากฝรั่ง...ไฟช็อต"....

“หมากฝรั่ง...ไฟช็อต” หรือมีชื่อทางการค้าว่า Chewing Gum Shock เป็นของเล่นนำเข้ามาจากต่างประเทศ มีลักษณะเป็นหมากฝรั่งแผ่นบรรจุ ๕ ชิ้น โดยมี ๑ ชิ้นยื่นออกมาสำหรับดึง ซึ่งตัวสินค้ามี ๓ แบบ ได้แก่ สีเขียว สีขาวและสีเหลือง ไม่มีฉลากภาษาไทย พบเพียงการระบุภาษาอังกฤษ โดยระบุวิธีการใช้ว่า ให้ดึง และมีคำเตือนว่า ไม่แนะนำให้ใช้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า ๑๔ ปี หรือผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า ๕๐ ปี หากพบเห็นการขายสินค้าชนิดนี้สามารถแจ้งมาที่สายด่วน สคบ. ๑๑๖๖”

ด้าน น.ส. ชาลิสา อินกรัด นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งเป็นเยาวชนวัยรุ่นที่ได้มีโอกาสทดลองการถูกหมากฝรั่งไฟฟ้าช็อตว่า “พอดึงหมากฝรั่งออกมาจากซอง แขนจะกระตุกอย่างแรง และสามารถรู้สึกได้ทันทีว่ามีกระแสไฟฟ้าวิ่งเข้าสู่แขนอย่างรวดเร็ว จึงรีบปล่อยหมากฝรั่ง แต่หลังจากนั้นก็ยังรู้สึกว่าแขนชาอยู่หลายนาที ทั้งๆ ที่อาการที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลมาจากการสัมผัสหมากฝรั่งไฟฟ้า ช็อตเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นเอง หากจับไว้นานกว่านี้น่าจะมีอันตรายที่ร้ายแรงกว่านี้ก็อาจเป็นไปได้ จึงขอฝากไปยังผู้ที่คิดจะเอาหมากฝรั่งไฟช็อตไปเล่นแกล้งเพื่อนหรือไปทดลองเล่นกับคนทั่วไป ญาติหรือคนในครอบครัวว่าของสิ่งนี้อาจทำให้เกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ ไม่ควรจะนำไปทดลองเล่นเป็นอย่างยิ่ง และถ้าจะให้ตนเองทดลองจับอีกครั้งก็จะไม่ทำเพราะรู้สึกกลัวและคิดว่ามันอันตรายมาก”

อาจถึงเวลาแล้วที่ผู้ประกอบการต้องตรวจสอบ ดูแลลูกหลานกันมากกว่านี้ อย่าละเพียงหน่วยงานของรัฐเพียงอย่างเดียวเพราะเทคโนโลยีสมัยนี้นั้นล้ำหน้ามากขึ้นทุกวัน.... ก่อนที่จะเสียคนรักไปอย่างไม่มีวันหวนกลับ...

“ทีมข่าวภูมิภาค”